

Lệnh cấm bán Thuốc lá hương vị nay hiệu lực tại San Francisco!

Lệnh cấm bán Thuốc lá Hương vị là gì?

Lệnh này cấm người có giấy phép bán lẻ thuốc lá bán bất cứ sản phẩm nào có chất nicotin hoặc thuốc lá, bao gồm nhưng không giới hạn thuốc lá nhai/không khói, thuốc lá, xì gà, xì gà nhỏ, vape lỏng và thuốc lá hookah, được sản xuất để có một hương thơm và/hoặc hương vị, chẳng hạn như mùi trái cây, đồ ngọt, kẹo, rượu, bạc hà, gia vị hoặc tinh dầu bạc hà.

Khi nào thì lệnh cấm có hiệu lực và làm thế nào để chuẩn bị?

Lệnh cấm có hiệu lực vào ngày 20 tháng 7 năm 2018. Hãy ngưng đặt hàng và ngưng bổ sung các sản phẩm thuốc lá có hương vị ngay bây giờ để khỏi mất vốn một khi các điều lệ và quy định sẵn sàng được triển khai.

Liệu Thành phố có giúp những người bán lẻ triển khai luật mới hay không?

Có. Các nỗ lực về giáo dục và tiếp cận sẽ bắt đầu vào tháng 9 năm 2018. Việc kiểm tra sự tuân thủ sẽ bắt đầu vào tháng 10 năm 2018, khi mà một thông báo sửa đổi sẽ được ban hành nếu nhìn thấy các sản phẩm thuốc lá hương vị.

Khi nào thì Thành phố thi hành luật mới?

Các Điều lệ và Quy định sẽ được hoàn tất vào tháng 1 năm 2019 và việc thi hành sẽ bắt đầu. Hãy tránh việc bị treo giấy phép lên đến 365 ngày bằng cách ngưng bán các sản phẩm thuốc lá hương vị ngay bây giờ.

Làm thế nào để biết thông tin?

Trong suốt quá trình này, hãy cập nhật thông tin bằng cách truy cập trang web của chúng tôi,

<https://www.sfdph.org/dph/EH/Tobacco/flavoredtobacco.asp>.

- Chúng tôi cũng sẽ mời các nhà bán lẻ gặp nhân viên Thành phố để thảo luận về các phương pháp nhằm loại bỏ các sản phẩm hiện có, về nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật, và cải thiện trải nghiệm của khách hàng.
- Đọc các lá thư từ Thành phố và chú ý trên trang web về các câu hỏi thường gặp và các đề xuất về điều lệ và quy định được đưa ra cho công chúng phê bình.
- Bạn được khuyến khích đặt câu hỏi và gửi đề xuất đến **San Francisco 311 ở số (415) 701-2311 hoặc <https://sf311.org>.**

Ví dụ về các sản phẩm thuốc lá hiện bị cấm bán tại San Francisco:



"Menthol" có hương vị và hương thơm khác biệt.



"Sour Apple" có một hương vị trái cây; "Mint" có hương vị và hương thơm khác biệt.



"Cherry", "Nectar", "Melon", "Apple", "Raspberry", "Strawberry", "Berry" và "Fruit Medley" có hương vị các trái cây; "Crème Brulée" và "Vanilla" có hương vị kẹo; "Mint" và "Menthol" có mùi vị và hương vị khác nhau; "Hawaiian Pod" có một hình ảnh cho thấy nó có chứa một hương vị khác hơn là thuốc lá.



Bán lẻ và nguyên gói; những thứ có hương vị bị cấm.



"Berry" có hương vị trái cây; mint có mùi vị và hương thơm khác biệt.



"Strawberry," "White Grape," "Grape," "Peach" và "Blueberry" có hương vị trái cây



"Lemonade" (Nước chanh) là thức uống có hương vị trái cây; "Raspberry," "Blueberry," "Orange," "Grape," "Cherry" và "Strawberry" có hương vị trái cây.

Images are shown for educational purposes only.

